

PHỤ LỤC 03
Một số kiến nghị của UBND các huyện, thành phố

STT	Địa phương	Nội dung đơn vị kiến nghị
01	UBND huyện Ngọc Hồi	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ban ngành của tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản, quy định hướng dẫn địa phương trong việc thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở. Liên kết các cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định.
02	UBND huyện Sa Thầy	<ul style="list-style-type: none">- Hàng năm tổ chức các lớp, hội nghị hướng dẫn, tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý thủy lợi cho đội ngũ cán bộ, những người trực tiếp tham gia khai thác, vận hành các công trình thủy lợi ở địa phương.- Một số công trình thủy lợi do huyện quản lý bị bồi lấp, hư hỏng. Trong khi đó, ngân sách huyện còn khó khăn, chưa cân đối được để đầu tư, kính đề nghị các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho địa phương để sửa chữa, nâng cấp 05 công trình thủy lợi⁽¹⁾.- Đề nghị các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với những công trình đã bị thất lạc hồ sơ.
03	UBND huyện Đăk Tô	Để thực hiện có hiệu quả về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị Quyết số 28/2019/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí cho địa phương thực hiện.
04	UBND huyện Đăk Hà	<ul style="list-style-type: none">- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm bố trí nguồn kinh phí cho địa phương duy tu, sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình đã hư hỏng, xuống cấp để phát huy hiệu quả công trình.- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mẫu về mô hình khai thác, quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa đối với các

¹ Đập Ya Blo; Đập Cà Bẫy; Đập Qui Nhơn; Đập Làng Rẽ 1; Đập Làng Rẽ 2.

		<p>công trình thủy lợi nhỏ được phân cấp về địa phương quản lý, vận hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở chuyên ngành tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội cán bộ cơ sở về quy trình quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa đối với các công trình thủy lợi nhỏ được phân cấp về địa phương quản lý.
05	UBND huyện Tu Mơ Rông	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan xem xét chỉ đạo giải pháp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn xác định giá trị còn lại của các công trình thủy lợi đối với các công trình chưa xác định được nguyên giá.</p>
06	UBND huyện Đăk Glei	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đề xuất UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư duy tu sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho người dân. - Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho Tổ quản lý, vận hành công trình thủy lợi các thôn, làng.
07	UBND huyện Kon Plông	<p><i>1. Đối với Trung ương:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính xem xét tăng mức hỗ trợ đối với địa bàn tỉnh Kon Tum vì với đặc thù của tỉnh Kon Tum thì mức giá quy định tại Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính (Giá cụ thể do UBND tỉnh Kon Tum ban hành bằng giá tối đa của Bộ Tài chính quy định tại quyết định này) không đủ để bù đắp chi phí quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn. <p><i>2. Đối với UBND tỉnh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị UBND tỉnh hàng năm tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để đơn vị thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các công trình thủy lợi đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định. - Kinh phí thực hiện công tác bảo trì các công trình thủy lợi hàng năm chưa được bố trí đủ theo Định mức Kinh tế - Kỹ thuật nên một số công trình hư hỏng không đủ kinh phí để sửa chữa. Do đó đề nghị UBND tỉnh cân đối cấp bổ sung để đơn vị thực hiện công tác bảo trì chống xuống cấp công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất và an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

08	UBND huyện Kon Rẫy	Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh quan tâm tổ chức hoặc liên kết các cơ sở đào tạo triển khai đào tạo cho cán bộ, công chức, tổ chức thủy lợi cơ sở (tổ hợp tác dùng nước) về chuyên ngành quản lý, khai thác các công trình đập thủy lợi để đủ điều kiện năng lực thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo quy định.
09	UBND huyện Ia H'Drai	Công trình thủy lợi Ia Hiur do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư xây dựng theo Quyết định số 4432/QĐ-BNN-XD ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và nước sản xuất của các hộ dân tại khu vực Thôn 9, Thôn Ia Dor xã Ia Toi huyện Ia H'Drai rất cấp thiết. Để kịp thời cung cấp nguồn nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân tại khu vực Thôn 9, Thôn Ia Dor xã Ia Toi, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum sớm hoàn thiện hồ sơ, kịp thời khắc phục những hạng mục công trình chưa đảm bảo để tiến hành bàn giao hồ sơ và hiện trạng theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ² và Ủy ban nhân dân tỉnh ³ .
10	UBND thành phố Kon Tum	Một số công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đã được đầu tư từ những năm 1978, 1979 nên việc khôi phục hồ sơ rất khó khăn. Vì vậy, đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn địa phương trong việc khôi phục lại hồ sơ của các công trình và hướng dẫn xác định nguyên giá tài sản cũng như khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định.

⁽²⁾ Tại Kết luận số 1201-KL/TU ngày 21-5-2023 của Tỉnh ủy Kon Tum kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong chuyển công tác kiểm tra địa bàn và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H'Drai năm 2023;

⁽³⁾ các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 306/UBND-NNTN ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi và Công văn số 2721/UBND-NNTN ngày 19 tháng 8 năm 2022 về việc tạm giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi